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Umsögn íbúaráðs Grafarvogs dags. 1. september 2021 um tillögur stýrihóps um 

innleiðingu íbúaráða: 

Íbúaráð Grafarvogs telur að festa þurfi Íbúaráðin í sessi í stjórnkerfi borgarinnar þannig að 

tryggt sé að á þau sé hlustað og tekið verði mark á ákvörðunum, tillögum og ábendingum 

þeirra.  

Mikilvægt er að Íbúasamtök Bryggjuhverfis ( Bryggjuráð ) fái fastan fulltrúa í íbúaráðinu 

enda Bryggjuhverfið í miklum uppbyggingar- og breytingafasa núna og í náinni 

framtíð. Þannig verði fjölgað um einn í ráðinu og fulltrúar Íbúasamtaka í Grafarvogi og 

Íbúasamtaka Bryggjuhverfis eigi fast sæti í íbúaráði Grafarvogs.  

 


